

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘

เรื่อง

๑. แล้งทำพิษผลผลิตมันสำปะหลังลพบุรี - ชัยนาทลดลง
๒. เกาะข้าวเกษตร
๓. กรมตรวจฯเดินเครื่องบริหารจัดการผลผลิต
๔. สวนยางขอชดเชยเงิน
๕. เศรษฐกิจเกษตร: ใช้สหกรณ์แก้วิกฤติโคเนื้อขาดแคลน
๖. แปรรูปไม่ยาง
๗. ผู้ตรวจการฯแก้ปมขัดแย้งเชียงใหม่
๘. เพิ่มมาตรการรับซื้อปาล์ม
๙. สก๊อปพิเศษ: ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรด้วยพื้นที่แปลงใหญ่
๑๐. รัฐประกาศรับซื้อผลปาล์ม ๔ บ.
๑๑. มุลินีชี้ข่าวไทยฯ - สนช.ผลักดันสร้างนวัตกรรมข้าว
๑๒. ตรึงปิดโรงงานรับซื้อ อ่างปาล์มล้นสต็อก
๑๓. ภาพข่าว: ตรวจท่าเทียบเรือ

หนังสือพิมพ์

- เดลินิวส์
เดลินิวส์
แนวหน้า
ข่าวสด
เดลินิวส์
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
แนวหน้า
แนวหน้า
บ้านเมือง
ไทยรัฐ
โพสต์ทูเดย์
โพสต์ทูเดย์

แล้งทำพืชผลผลิตมันสำปะหลังลพบุรี-ชัยนาทลดลง

นางอัญชญา ตราโช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7 ชัยนาท (สศก. 7) เปิดเผยถึงการสำรวจข้อมูลการผลิตและติดตามสถานการณ์มันสำปะหลัง ปี 2558 ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบประกอบด้วย จังหวัดชัยนาทและจังหวัดลพบุรีว่า เนื้อที่เก็บเกี่ยวเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาเล็กน้อย เนื่องจากราคาหัวมันสำปะหลังปรับตัวสูงขึ้นจากปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรหันมาปลูกมันสำปะหลังแทนอ้อยโรงงานและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

แต่เนื่องจากสภาพอากาศค่อนข้างแห้งแล้งกว่าปีที่แล้ว ส่งผลให้ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา และหัวมันสำปะหลังมีขนาดเล็ก โดย



ผลผลิตของทั้ง 2 จังหวัดจะออกสู่ตลาดตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 ผลผลิตมันสำปะหลังของจังหวัดชัยนาทออกสู่ตลาดมากที่สุดในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมามี ส่วนจังหวัดลพบุรีจะออกสู่ตลาดมากที่สุดในเดือนมีนาคม 2558 ที่ผ่านมามี



ส่วนด้านราคาหัวมันสำปะหลังสดเฉลี่ยเกษตรกรรายได้ ณ ไร่นา ช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม 2558 พบว่า จังหวัดชัยนาท ราคาเฉลี่ยอยู่ที่โลกรัมละ 2.09 บาท ซึ่งต่ำกว่าราคาในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2557 ที่ราคา 2.28 บาท ส่วนปี

2556 ราคาอยู่ที่ 2.21 บาท ส่วนจังหวัดลพบุรี ราคาเฉลี่ยอยู่ที่โลกรัมละ 2.08 บาท ต่ำกว่าราคาในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2557 ที่ราคา 2.21



บาท แต่ราคาในนี้มีใกล้เคียงกับราคาในปี 2556 ทั้งนี้ แม้ว่าค่าน้ำมันสำปะหลังจะต่ำกว่าปีที่ผ่านมา แต่เกษตรกรมีการปลูกมันสำปะหลังเพิ่มขึ้น เนื่องจากราคาอ้อยโรงงานในนี้มีต่ำกว่าปีที่แล้ว จึงเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรหันมาปลูกมันสำปะหลังแทน.

เกาะข้ามเกษตร

21 เกาะข้ามเกษตรประจำฉบับวันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2558.... ○ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จัดเสวนาเพื่อผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในโครงการจับธุรกิจ ใส่ตะกร้า ทำให้อร่อย เพื่อผู้ประกอบการทั้งหน้าใหม่หรือรายเดิม ที่ต้องการตลาดใหม่หรือต้องการพัฒนาให้มีความแตกต่าง เพื่อเพิ่มโอกาสและศักยภาพทางธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน E-commerce, DIGITAL ซึ่งเป็นช่องทางการตลาดในยุคปัจจุบัน ให้ถึงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น ในหัวข้อเสวนา “วันหยุด ธุรกิจไม่หยุด DIGITAL รายไร้ชีวิตจำกัด” เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 ที่ผ่ามา ณ ห้องชัยพฤกษ์ อาคาร 9 ชั้น 14 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท.... ○ **อุตสาหกรรมเล็พบสภาวะโลกร้อน** ส่งผลกระทบต่อกระบวนการเจริญเติบโตของปลารวย

อ่อน และถูกปลา โดยจากการวิเคราะห์ตัวอย่างปลาที่รวบรวมจากพื้นที่มหาสมุทรแปซิฟิกเป็นระยะทางกว่า 2,000 กิโลเมตร ตั้งแต่บริเวณแนวปะการังเกรท แบร์เรียร์ รีฟ จนถึงทางตอนเหนือของปาปัวนิวกินี ใกล้เส้นศูนย์สูตร พบว่าถ้าน้ำทะเลมีอุณหภูมิสูงกว่า 29 องศาเซลเซียส จะส่งผลให้การเจริญเติบโตของปลารวยอ่อนไปสู่ระยะตัวเต็มวัยช้าลง ทำให้ปลารวยอ่อนและถูกปลา ถูกปลาใหญ่กินก่อนจะโตเป็นปลาเต็มวัย ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการอยู่รอดและส่งผลให้จำนวนประชากรปลาลดลง.... ○ **ทั้งนี้ นักวิจัยพบว่า** ปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการทำประมงและการดำรงชีวิตของชาวปาปัวนิวกินี ที่มีอาชีพประมงเป็นหลักและอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารโลกในอนาคตด้วย.... ○

กิด ทางไทย

กรมตรวจาเดินเครื่องบริหารจัดการผลผลิต

พื้นที่เกษตรเขตเศรษฐกิจพิเศษ

นายประยวน พันธุ์สวัสดิ์ รองอธิบดี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ ได้มอบหมายนโยบาย ให้ทุกหน่วยงานดำเนินการขับเคลื่อน โครงการบริหารจัดการผลผลิตทางการ เกษตรในเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเน้น เรื่องเศรษฐกิจชายแดน ได้แก่ ชายแดน จ.ตาก สระแก้ว และ จ.สงขลา

ทั้งนี้ในส่วนของกรมตรวจบัญชี สหกรณ์ ได้ดำเนินงานตามโครงการ ดังกล่าว โดยวิเคราะห์ศักยภาพของ

สหกรณ์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อเพิ่ม ศักยภาพในการจัดการลงทุน เป็นการ แก้ไขปัญหาผลผลิตให้มีเสถียรภาพ ด้านราคา เพิ่มมูลค่า และขยายช่องทาง การขนส่งไปยังประเทศเพื่อนบ้าน โดย ภารกิจที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จะ ต้องขับเคลื่อนให้เป็นระบบอย่างชัดเจน ได้แก่ เรื่องของการวางระบบบัญชี ความเชื่อมั่นในระบบสหกรณ์ เชื่อมโยง ประสิทธิภาพด้านการตรวจสอบ

ด้านธรรมาภิบาล การแก้ไข ปัญหาสหกรณ์อย่างยั่งยืน ซึ่งกรม

ตรวจบัญชีสหกรณ์จะได้บูรณาการ งานร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อ ดำเนินการให้เกิดความชัดเจน และ โปร่งใส เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อ การดำเนินงาน

ขณะเดียวกันได้วิเคราะห์ ภาวะเศรษฐกิจของสหกรณ์ในเขต เศรษฐกิจพิเศษ จ.ตาก สระแก้ว โดย ใช้ระบบ CAMELS Analysis เพื่อ วิเคราะห์ความสามารถของสหกรณ์ ในการบริหารจัดการและการลงทุน ในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ใน เขตเศรษฐกิจพิเศษ จ.ตาก 5 แห่ง จ.สระแก้ว จำนวน 13 แห่ง

สวนยางขอชดเชยเงิน

แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า สืบคานห์หน้าภาครัฐเกษตรกร และสภาเกษตรกร จะร่วมหารือเพื่อหาข้อสรุปแผนการผลิตและการตลาดยางพาราปี 2558/59 ก่อนจะเสนอกณะกรรมกรนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ภายในวันที่ 15 พ.ค. ก่อนเสนอกณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติงบประมาณสนับสนุน หลังจากทีภาครัฐได้ประเมินโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มกันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง สามารถที่คืนราคาให้และ 65 บาท/ก.ก. ได้ แต่ชาวสวนยางมองว่าไม่ถึงมือเกษตรกรตัวจริง เกษตรกรนัดหารือกันผ่านสภาเกษตรกร ได้ข้อสรุปที่เห็นตรงกันว่า ต้องการให้รัฐบาลอุดหนุนส่วนต่างราคาขางพารา 70 บาท/ก.ก. สมมติราคาขางพาราวันที่ 1 พ.ค.2558 อยู่ที่ 55 บาท/ก.ก. รัฐบาลต้องจ่ายส่วนต่างให้เกษตรกรชาวสวนยางทีราคา 15 บาท/ก.ก. ซึ่งการอุดหนุนเงินส่วนต่างครั้งนี้จะเลือกช่วยเหลือเฉพาะรายย่อย

ส่วนกลุ่มรายย่อยทีรัฐบาลจะอุดหนุนครั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของกนย. ว่าจะกำหนดรายย่อย ทีการครอบครองสวนยางที 15 ไร่/ครัวเรือน ทีมีเกษตรกรจำนวน 5.13 ครัวเรือน หรือ 25 ไร่/ครัวเรือนทีมีเกษตรกรจำนวน 6.84 ครัวเรือน

ใช้สหกรณ์แก้วิกฤตโคเนื้อขาดแคลน



เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด
วงเงิน 1,010 ล้านบาท

สำหรับโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ
มีกรอบระยะเวลาดำเนินงาน 7 ปี โดยเริ่มตั้งแต่ปี
2558-2567 เป็นโครงการบูรณาการงานร่วมกัน
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ โดยมี
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร
ผู้เลี้ยงโคเนื้อเป็นศูนย์กลางของการทำงาน
โดยใช้งบประมาณจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
จำนวน 1,005.2 ล้านบาท ในการจัดหาปัจจัยการ
ผลิตให้แก่เกษตรกร ได้แก่ แม่โคเนื้อพันธุ์ดี ไร่
เรือก และการจัดการอาหารสัตว์ ผ่านการกู้ยืมเงิน
ของสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อที่เป็น
สมาชิก ในวงเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำปลอดการชำระหนี้
เงินต้นและดอกเบี้ยในช่วงระยะเวลา 3 ปีแรก และ

2 | นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากผลการประชุมคณะ
กรรมการสงเคราะห์เกษตรกร เมื่อวันที่ ๓๑
พฤษภาคม ได้มีมติเห็นชอบสนับสนุนเงินทุนจาก
กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรเพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกรในเรื่องการส่งเสริมการผลิต จำนวน
เงิน 2,067.70 ล้านบาท ให้กับสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร

โดยจะเริ่มดำเนินการในเดือนเมษายน
2558 เป็นต้นไป ประกอบด้วย 1. โครงการฟาร์ม



โคเนื้อที่ได้รับการส่งเสริม



ส่งเสริมเกษตรกร เลี้ยงโคเนื้อพันธุ์ดี



ส่งเสริมระบบฟาร์ม



ใช้ระบบสหกรณ์บริหารจัดการระบบ

โคเนื้อสร้างอาชีพ วงเงิน 1,005.2 ล้านบาท 2. กำหนดระยะเวลาเริ่มคืนเงินในปีที่ 4
โครงการสร้างระบบการผลิตและการตลาดเกลือ
ทะเลของสถาบันเกษตรกรด้วยวิธีการยกระดับ
ราคาให้ยั่งยืน วงเงิน 52.50 ล้านบาท และ 3.
โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร

ผลิตปุ๋ยอินทรีย์และก๊าซชีวภาพเพื่อใช้ในการผลิต
ภาคเกษตร ซึ่งจะเป็นการแก้ไขปัญหาดินเค็ม
เมื่อแม่พันธุ์ ที่ถือเป็นนโยบายเร่งด่วนของกระทรวง
เกษตรฯ ในการเพิ่มจำนวนโคเนื้อในประเทศไทยซึ่ง
ลดลงอย่างมากในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา จาก 8.03

ล้านตัว ในปี 2549 เหลือเพียง 4.31 ล้านตัว ในปัจจุบัน

เนื่องจากปริมาณความต้องการที่เพิ่มขึ้น ทั้งในและต่างประเทศ ทั้งยังเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ลดการนำเข้า และเป็นแหล่งวัตถุดิบผลิตปุ๋ยอินทรีย์และพลังงานทดแทนให้แก่เกษตรกรด้วย

อีกโครงการคือ โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนใน



การผลิตและการตลาด ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2558-2563) วงเงิน 1,010 ล้านบาท เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรไปจัดหาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ปุ๋ย พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ฯลฯ ในรูปแบบการบริหารจัดการโดยกลุ่มมีจำนวน 2,000 กลุ่ม

ซึ่งการดำเนินการนี้จะส่งผลให้เกิดการรวมซื้อ-รวมขายของกลุ่มเกษตรกรเพิ่มขึ้น ทำให้ลดต้นทุนการผลิต และมีรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งในอนาคตจะทำให้กลุ่มมีความเข้มแข็ง สามารถช่วยเหลือตนเองและสมาชิกได้อย่างยั่งยืนต่อไป.

ปรับปรุงไม้ยาง : นายเชาว์ ทรงอาวุธ รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สทย.) เผยว่า ขณะนี้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (เจโทร) ได้หารือเพื่อนำเศษไม้ยางพาราที่เหลือจากไม้ยางพาราเข้าสู่กระบวนการอัดก้อนแปรรูปเป็นถ่าน (วัสดุพลู) เพื่อขายที่ญี่ปุ่น.

ผู้ตรวจการแก้ปมขัดแย้งเชียงใหม่

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 30 เม.ย. ดร.ณัฐพร โคประชูร ที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมคณะเดินทางมาที่ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครนายก โดยมี ดร.ทวี นริสศิริกุล ผวจ.นครนายก ให้การต้อนรับ ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากนายฉลอง แสงราษฎร์เมจิรินทร์ ตัวแทนผู้ประกอบการจำหน่ายเนื้อสุกรในเขตเทศบาลเมืองนครนายก ทำหนังสือร้องเรียนไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อขอความเป็นธรรม หลังไม่สามารถนำสุกรเข้าไปฆ่าในโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองนครนายกได้ เนื่องจากทำสัญญาผูกขาดกับ บริษัท ไทยเฟรชฟู้ดส์ โพรคักส์ จำกัด

โดยในที่ประชุม มีนายสืบศักดิ์ ภาควิบูลย์ ปลัดจังหวัดนครนายก, นายชยช อิศระ เสนารักษ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครนายก และผู้ประกอบการจำหน่ายเนื้อสุกร ประมาณ 50 คน ร่วมประชุม จนเกิดการถกเถียงกันหนักขึ้น กระทั่ง ดร.ณัฐพร และ ดร.ทวี ต้องคัดบทเพื่อไม่ให้บานปลาย จนนายชยช สรุปในที่ประชุมว่า ยินดีจะยกเลิกสัญญากับบริษัท ไทยเฟรชฟู้ดส์ โพรคักส์ จำกัด ให้เร็วที่สุด เพื่อให้ผู้ประกอบการเชียงใหม่ สบายใจ โดยจะแจ้งให้ผู้ประกอบการเชียงใหม่รายอื่น ๆ ทราบทันทีหลังยกเลิกสัญญาแล้ว.

เพิ่มมาตรฐานรับซื้อปาล์ม 10

นายบุญฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่ามีเกษตรกรจากจังหวัดกระบี่ สุราษฎร์ธานี และชุมพร เรือกรังราคาซื้อปาล์มกิโลกรัมละ 5 บาท เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 นั้นได้ให้ความสนใจกับกลุ่มเกษตรกรเรียบร้อยแล้วโดยเกษตรกรยอมรับได้ทีกิโลกรัมละ 4 บาท โดยที่ประชุมคณะอนุกรรมการปาล์มน้ำมันมีมติให้โรงกลั่น โรงสกัด รับซื้อผลปาล์มสด 17% ที่ราคา



บุญฤทธิ์ กัลยาณมิตร

กิโลกรัมละ 4 บาท แต่ในอนาคตอยากพัฒนาให้ไทย มีมาตรฐานการรับซื้ออย่างมาเลเซียและอินโดนีเซียที่ รับซื้อผลปาล์มสดเปอร์เซ็นต์น้ำมัน 19-22% โดย ออกพ.ร.บ.ดูแลปาล์มทั้งระบบ รวมถึงจัดเก็บสต็อกน้ำมัน ปาล์มเพื่อรักษาสมดุลและเสถียรภาพการขึ้นลงของราคาไม่ให้ขึ้นสูงมากหรือราคาคดค่าจนเกินไป

ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรด้วยพื้นที่แปลงใหญ่



ปัจจุบันการเกษตรของไทยส่วนใหญ่ดำเนินการโดยเกษตรกรรายย่อย มีพื้นที่ถือครองทางการเกษตรขนาดเล็ก ประมาณ 25.7 ไร่/ครัวเรือน และเป็นการผลิตในลักษณะต่างคนต่างทำ ขณะเดียวกันการผลิตภาคเกษตรต้องเผชิญปัญหาหลายอย่างแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้ อาทิ ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่มีจำกัด หรือการไม่สามารถเพิ่มปัจจัยการผลิตทั้งเรื่องที่ดินทำกิน และแรงงาน รวมถึงพิบัติภัยธรรมชาติ และสภาพการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Climate Change) ล้วนส่งผลต่อการเพิ่มศักยภาพการผลิตภาคเกษตรของประเทศ จากปัญหาดังกล่าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดนโยบายปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร ภายใต้การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ เป็นช่องทางหนึ่งที่จะช่วยยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรพร้อมรับการแข่งขันทางการค้าที่มีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้น

นายปิติพงศ์ พิ้งบุญ ณ อยู่ธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ปี 2558 นี้ กระทรวงเกษตรฯ ได้มีแผนเร่งพัฒนาและขับเคลื่อนการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรภายใต้การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการด้านอุปทานสินค้าเกษตรให้เกิดความสมดุลระหว่างปริมาณผลผลิตและความต้องการสินค้าเกษตร โดยพิจารณาจากปัจจัยด้านสภาพและปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ทั้งยังมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้เกิดการประหยัดจากการขยายขนาดการผลิต (Economy of Scale) ซึ่งจะส่งผลต่อการลดลงของต้นทุนการผลิต และเพื่อยกระดับศักยภาพการแข่งขันการผลิตภาคเกษตรของประเทศจากการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากร และปัจจัยการผลิตที่มีมาตรฐานการ



ผลิตในลักษณะเดียวกัน

เบื้องต้นมีเป้าหมายดำเนินการนำร่อง จำนวน 10 ชนิดสินค้า ในพื้นที่ 20 จังหวัด คือ 1.การปรับโครงสร้างการผลิตข้าวแบบบูรณาการ พื้นที่ 10 จังหวัด ได้แก่ ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี สุพรรณบุรี ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด สุรินทร์ ขอนแก่น นครราชสีมา และฉะเชิงเทรา รวม 50,000 ไร่ 2.การปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าประมง ได้แก่ หอยแครง ดำเนินการในจังหวัดเพชรบุรี พื้นที่ 9,920 ไร่ กุ้งทะเล ดำเนินการใน 6 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี ตราด นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ประจวบคีรีขันธ์ และตราด และปลานิล ดำเนินการใน 4 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย กาฬสินธุ์ ชลบุรี และนครศรีธรรมราช

3.การปรับโครงสร้างการผลิตมันสำปะหลัง ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา และกำแพงเพชร รวมกว่า 5,000 ไร่ 4.การปรับโครงสร้างการผลิตอ้อยโรงงาน ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีและเพชรบุรี รวมกว่า 5,000 ไร่ 5.การพัฒนาพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและลพบุรี เนื้อที่

กว่า 5,000 ไร่ 6.การพัฒนาพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมัน พื้นที่จังหวัดกระบี่ รวมกว่า 5,000 ไร่ 7.การปรับโครงสร้างการผลิตลำไยแบบครบวงจร ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดลำพูนกว่า 5,000 ไร่ และ 8.การบริหารจัดการเส้นไหม ไซไหม ดำเนินการในจังหวัดนครราชสีมา พื้นที่กว่า 200 ไร่

การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ เป็นการปรับโครงสร้างสินค้าเกษตรที่เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต ทั้งยังมุ่งลดต้นทุนการผลิต สร้างมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนปรับปรุงและเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตกับตลาดระดับต่างๆ และพัฒนาระบบธุรกิจของสหกรณ์โดยเฉพาะด้านการแปรรูปและการตลาด โดยการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีกรอบการดำเนินงาน แบ่งเป็น 3 ระยะ ซึ่งในระยะแรกจะเร่งคัดเลือกพื้นที่และสินค้า ระยะที่ 2 จัดทำแผนปฏิบัติการหรือแอ็กชันแพลน (Action Plan) และดำเนินการด้านงบประมาณ และระยะที่ 3 ดำเนินงานในพื้นที่โดยผู้จัดการแปลงจะควบคุมดูแลโครงการในภาพรวม ซึ่งหลังพระราชพิธีหิมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญคาดว่า จะเริ่ม

ขับเคลื่อนโครงการได้ พร้อมกับการเปิดฤดูกาลผลิตปีนี้
อนาคตคาดว่า เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะสามารถ
ผลิตสินค้าเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ



และตรงตามความต้องการของตลาด ขณะเดียวกันยังเกิดการรวม
กลุ่มเพื่อบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่อุปทาน ช่วยสร้างความสมดุล
ระหว่างอุปสงค์กับอุปทานของสินค้าเกษตร และส่งเสริมให้เกิด
การใช้ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วย

“การปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรจะประสบผล
สำเร็จได้ จำเป็นต้องอาศัยหลักการสำคัญอย่างหนึ่ง คือ การ
วางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด โดยสามารถดำเนินการได้ 3 แนวทาง ประกอบด้วย
1.การปรับเปลี่ยนพื้นที่ไปผลิตพืชอื่นแทน เพื่อให้สอดคล้องกับเขต
เศรษฐกิจการเกษตร และลดความเสี่ยงทางด้านราคา 2.การปรับ
โครงสร้างกระบวนการผลิต เช่น เมล็ดพันธุ์ และเทคโนโลยีการ
ผลิตที่เหมาะสม และ 3.การปรับระบบการผลิตสู่เศรษฐกิจพอเพียง
ในลักษณะการทำฟาร์มแบบผสมผสานโดยใช้ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นต้นแบบ คาดว่า
จะช่วยเพิ่มศักยภาพการผลิตภาคเกษตรของประเทศไทย” รมว.
เกษตรและสหกรณ์ กล่าว

รัฐประกาศราคารับซื้อผลปาล์ม 4 บ.

|| นายบุญฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่ สำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ได้ประกาศราคารับซื้อผลปาล์มทะเลลาย ผลปาล์มร่วง และน้ำมันปาล์มดิบแล้ว มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคมถึง 31 กรกฎาคม 2558 โดยกำหนดให้โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มทุกแห่งทั่วประเทศรับซื้อผลปาล์มทะเลลายและผลปาล์มร่วงจากเกษตรกรราคาเดียวกัน ซึ่งผลปาล์มสดเปอร์เซ็นต์น้ำมัน 17% ให้รับซื้อราคาไม่ต่ำกว่าโลกั่มละ 4 บาท ส่วนกรณีเปอร์เซ็นต์น้ำมันสูงกว่าประมาณ 17% ให้รับซื้อเพิ่มอีกโลกั่มละ 30 สตางค์ และหากเปอร์เซ็นต์น้ำมันต่ำกว่าประมาณ 17% จะลดราคาเปอร์เซ็นต์ละ 25 สตางค์ ซึ่งได้ขอความร่วมมือโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มรับซื้อผลปาล์มทะเลลายและผลปาล์มร่วงที่มีเปอร์เซ็นต์น้ำมันตั้งแต่ประมาณ 15% ขึ้นไป

ทั้งนี้ ให้โรงงานน้ำมันปาล์ม โรงงานผลิตไบโอดีเซล และผู้รับซื้อน้ำมันปาล์มดิบทั่วไปรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบ (CPO) จากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มราคาไม่ต่ำกว่าโลกั่มละ 25 บาท ส่งมอบหน้าคลังผู้รับซื้อในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

สำหรับกรณีมีเกษตรกรจากจังหวัดกระบี่ สุราษฎร์ธานี และชุมพร ชุมชุมเพื่อเรียกร้องราคา รับซื้อปาล์มโลกั่มละ 5 บาทเมื่อวานนี้ (30 เม.ย.) นั้น ขณะนี้ได้ทำความเข้าใจเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเกษตรกรยอมรับได้ทีโลกั่มละ 4 บาท ส่วนในอนาคตจะมีการพิจารณาเพิ่มขึ้นหรือไม่ ก็ต้องมีการพิจารณาอีกครั้ง

นายบุญฤทธิ์ กล่าวถึงการลงพื้นที่ตรวจการจำหน่ายสินค้าภายใต้โครงการ “เข้าใจ คินสุข...ต้อนรับเปิดเทอม” ที่เอสโก้ โลตัส แคราย โดย มินางสลิลลา สีพันธ์ุ รองประธานกรรมการฝ่าย

กิจการ บริษัท เอสโก้ โลตัส ร่วมตรวจสอบสินค้าด้วย โดยอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่ ราคาชุดนักเรียนในช่วงเปิดเทอมนี้ยังทรงตัว ซึ่งกรมการค้าภายในได้มีการควบคุมราคาชุดนักเรียนให้มีความเหมาะสม ช่วงที่ผ่านมายังไม่พบว่มีการขึ้นราคาแบบผิดปกติ โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ผลิตเครื่องแบบนักเรียนรายใหญ่ร่วมกันลดราคาเพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง ส่วนกรณีโรงเรียนที่มีเครื่องแบบเฉพาะโรงเรียน กรมการค้าภายในได้แจ้งขอความร่วมมือกับทางโรงเรียน ซึ่งได้รับการตอบรับจากทางโรงเรียนเป็นอย่างดีว่จะตรึงราคาให้เหมาะสมกับภาวะตลาด

ทั้งนี้ ยังขอความร่วมมือผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งหมด 19 ราย อาทิ ผงซักฟอก ยาสีฟัน น้ำยาล้างจาน น้ำยาปรับผ้านุ่ม สีนํ้าที่ใช้ในชีวิตประจำวัน มาร่วมลดราคาด้วย

มูลนิธิข้าวไทย-สนช.ผลักดันสร้างนวัตกรรม “ข้าว”

12 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า ปีนี้ถือเป็นปีหมามงคลในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษามูลนิธิข้าวไทยฯ และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงร่วมเฉลิมพระเกียรติผ่านการประกวดรางวัลนวัตกรรมข้าวไทย ประจำปี 2558 แบ่งรางวัลเป็น 2 ประเภท ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรม และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ทั้งนี้ผลงาน ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับโล่พระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลจำนวน 80,000 บาท

รศ.ดร.สมเด็จตัน ทินพงษ์ ประธานกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ กล่าวว่า สนช. ได้ส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมในอุตสาหกรรมข้าวอย่างต่อเนื่อง ด้วยการพัฒนารูปร่างใหม่บนฐานความรู้ และการใช้นโยบายนวัตกรรมข้าวไทยในเชิงรุกผ่านการสนับสนุนโครงการนวัตกรรมของ สนช. เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมข้าวในเชิงพาณิชย์ ซึ่งต่อไปข้าวไทยจะไม่ใช่เพียงสินค้าโภคภัณฑ์เท่านั้น แต่จะเป็นสินค้าเฉพาะที่มีมูลค่าเพิ่มสูงมากและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด ในระยะเวลากว่า 10 ปี สนช. ได้ให้การสนับสนุนผู้ประกอบการไทยที่ทำนวัตกรรมจากข้าวไปแล้ว จำนวนมากกว่า 40 โครงการ มูลค่าการสนับสนุนประมาณ 50 ล้านบาท ก่อให้เกิดการลงทุนรวม 840 ล้านบาท.

ต้งปิดโรงงานรับซื้อ น้ำมัน อ้างปาล์มล้นสต็อก

โพสต์ทูเดย์ โรงงานสกัดน้ำมัน
ปาล์มรายใหญ่ 4 แห่งเมือง
ต้งประกาศปิดรับซื้อไปจนถึง
วันที่ 5 พ.ค. อ้างปาล์มล้นสต็อก
นายวรวัฒน์ วงษ์สุริย์รัตน์
ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท ต้ง
น้ำมันปาล์ม เปิดเผยว่า โรงงาน
สกัดน้ำมันปาล์มของบริษัทประกาศ
หยุดรับซื้อผลปาล์มสดไปจนถึง
วันที่ 5 พ.ค. เช่นเดียวกับอีก 3
โรงงานรายใหญ่ของ จ.ต้ง

นายวรวัฒน์ กล่าวอีกว่า
สาเหตุที่โรงงานต้องหยุดรับซื้อ
ผลปาล์มสดจากเกษตรกรเพราะ
ผลปาล์มสดล้นสต็อก และ
โรงงานสกัดน้ำมันไม่ทัน เนื่องจาก
มีกำลังการผลิตอยู่ที่วันละ 1,000
ตันเท่านั้น ขณะที่เกษตรกรนำ
ผลปาล์มสดเข้ามาขายโรงงาน
วันละ 2,800-3,000 ตัน

“ผลปาล์มสดที่ล้นสต็อก
เหล่านี้ หากทิ้งไว้นานหลายวัน
จะเกิดปัญหาเน่าเสีย โรงงาน
จึงหาทางออกโดยการหยุดรับ
ซื้อผลปาล์มสดไปจนถึงวันที่ 5
พ.ค.นี้” นายวรวัฒน์ กล่าว

อย่างไรก็ตาม ส่วนการที่
รัฐบาลนำเข้าน้ำมันปาล์มจำนวน
5 หมื่นตันเมื่อไม่นานมานี้ก็อาจ
มีผลกระทบบ้างแต่ไม่มากนัก
แต่สาเหตุสำคัญที่ทำให้ราคา
ตกต่ำจนเหลือแค่กิโลกรัมละ
2.70 บาทนั้นมาจากอุปสงค์และ
อุปทานทำให้ผลปาล์มสดล้น
ตลาดมากกว่า

นายชาญชิต นาววงศ์ศรี
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
กระบี่ กล่าวว่า ได้รับมอบอำนาจ
จากสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย ทำสัญญาซื้อขาย
น้ำมันปาล์มระหว่างโรงงานสกัด
น้ำมันใน จ.กระบี่ กับการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
เพื่อนำไปใช้เป็นส่วนผสมใช้เป็น
พลังงานผลิตกระแสไฟฟ้า

ทั้งนี้ นำร่องที่โรงงานไฟฟ้า
จ.กระบี่ ซึ่งการเจรจาืบหน้า
ไปมาก แต่ยังมีข้อกฎหมาย
และระเบียบโครงการนี้หาก
สามารถบรรลุข้อตกลงเมื่อไหร่
จะรักษาราคापาล์มให้มีเสถียรภาพ
ยิ่งขึ้น



A2

ตรวจท่าเทียบเรือ

เจ้าหน้าที่จากกองทัพเรือ กรมเจ้าท่าและกรมประมงออกตรวจท่าเทียบเรือขลาลัยและเรือประมง จ.ตราด ซึ่งแจ้งความเข้าใจและให้ผู้ประกอบการเรือได้ทักเรือให้เข้าใจการจัดระเบียบเรือประมงที่จะต้องปฏิบัติตามมี 5 ข้อ 1.เรื่องของการทำทะเบียนเรือประมง 2.การทำข้อมูลเรือประมง 3.หลักฐานหนังสือคนประจำเรือ 4.ข้อมูลการจับสัตว์น้ำ 5.ข้อมูลสภาพการจ้างงานและสภาพการทำงาน ตลอดจนชั่วโมงการทำงานต่อวัน